

ด่วนที่สุด

ที่ วช ๐๐๑๗/ว ๓๙๐๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
รับที่ ๓๗ ๖๖๒๑
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๖
เวลา ๑๓.๐๓๔

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการ

๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

๓. แบบฟอร์มบทความย่อ

๔. คำแนะนำการจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงาน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สสช.) กำหนดจัดประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๕๖ (The 3rd Thai National Symposium on Animal Care and Use for Scientific Purposes (TACUS) & Laboratory Animal Trade Exhibition 2013) หัวข้อ "Animal Model and Alternatives" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ได้รับทราบวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสากล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่เหมาะสมกับงานทางวิทยาศาสตร์และการนำวิธีการอื่นมาใช้ทดแทนการใช้สัตว์ เป็นเวทีแสดงผลงานที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ การเสวนากลุ่มย่อยและการวิพากษ์ร่างมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนำไปปรับแก้ไขก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไปด้วย และชมการแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและ/หรือนำเสนอผลงาน โดยกรอกแบบฟอร์ม (download แบบฟอร์ม เพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net) และส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๕ (สสช.) ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ หรือทาง e-mail : admin@labanimals.net โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานให้ส่งบทความย่อ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

/จึงเรียนมา...

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ 1334
วันที่ 12 มิ.ย. 2556
เวลา